

## คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขากาจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย  
ชั้น 2

### คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระบุประเภทและคัดแยกของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายและอันตรายที่สามารถรีไซเคิลได้  
สามารถชี้แจงขั้นตอนการคัดแยกของเสียชุมชนที่รีไซเคิลได้ทั้งที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตราย  
สามารถระบุอันตรายในการคัดแยกของเสียชุมชนทั้งที่เป็นอันตรายและไม่อันตรายได้  
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการคัดแยกของเสียที่รีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง  
สามารถเลือกใช้ภาชนะในการบรรจุของเสียที่ถูกคัดแยกแล้วได้อย่างถูกต้อง มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

### การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 2 1.1.  
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 2 หน่วย 2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ  
อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 2 2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2.2.  
สำเร็จการศึกษาขั้นต้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า  
และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ไม่น้อยกว่า 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง 3.  
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในขั้นที่สูงขึ้นไป 3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ  
อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 2 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในขั้นที่สูงขึ้นไปได้

### กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย

### หมายเหตุ

#### หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

- คัดแยกของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายที่รีไซเคิลได้
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบ

#### องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล

รหัสองค์กร : CB-0220-A

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด -

โทรศัพท์ : 055-321555 fax : -